

Số: 17081/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với dự
án điện mặt trời trên mái nhà

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam ✓

Trả lời công văn số 5111/EVN-KD+TCKT ngày 31/10/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương, trong đó tại điểm 1 công văn có đề nghị hướng dẫn cơ chế bù trừ điện năng và chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà của cá nhân, hộ gia đình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 23/8/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 11271/BTC-CST gửi Bộ Công thương về chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà, trong đó có hướng dẫn: trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà, đồng thời có nhận điện từ lưới điện quốc gia thì cá nhân, hộ gia đình không được bù trừ trực tiếp giữa lượng điện bán ra và lượng điện mua vào từ lưới điện quốc gia để tính toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Nếu cá nhân, hộ gia đình thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Nội dung trên được hướng dẫn căn cứ vào quy định của các Luật thuế hiện hành. Do đó đề nghị EVN thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11271/BTC-CST nêu trên.

Ngoài ra, Bộ Tài chính thấy rằng các vướng mắc của EVN nêu tại điểm 1b và 1c công văn số 5111/EVN-KD+TCKT đều xuất phát từ việc quy định bù trừ điện năng. Nếu không bù trừ điện năng thì việc xác định doanh thu của EVN và việc xuất hóa đơn của EVN sẽ thực hiện như EVN đã thực hiện từ trước đến nay và không gặp vướng mắc như kiến nghị nêu trên, khi đó tiền mua điện của cá nhân, hộ gia đình sẽ tính vào chi phí của EVN (không phải

ghi giảm doanh thu như khi bù trừ điện năng) và khi nào EVN nhận được hóa đơn bán điện của cá nhân, hộ gia đình thì ghi nhận chi phí nên không ảnh hưởng đến thời điểm lập và phát hành hóa đơn của EVN.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết./*AL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Các đơn vị: TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (TN).

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Nguyễn Quốc Hưng
Nguyễn Quốc Hưng